



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๕๕๕

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๗๕ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย์)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน
ประจำวัน ที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.หรือ ๓ หน่วยงาน ร่วมแก้ปัญหา ผ่าน Traffy Fondue พร้อมเดินหน้า ขยาย ความร่วมมือ ทุกหน่วยงาน เพื่อเมืองและ ประชาชน	ข่าวสด เดลินิวส์ topnews mcot dailynews thairath isranews kaosod tnnthailand innnews thaipost mgronline workpointtoday bangkokbiznews matichonweekly thebangkokinsight pattayamail innews pptvhd๓๖ komchadluek	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังประชุมหารือความร่วมมือ ระหว่างการประสานนครหลวง (กปน.) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) ถึงแนวทางการป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในเขตกรุงเทพฯ ว่า ประเด็นที่หารือคือเรื่องหม้อแปลงในกรุงเทพฯ ที่มี อยู่ประมาณ ๔๐๐ ลูก ขอให้ กปน.เร่งสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่า หม้อแปลงต่าง ๆ อยู่ในมาตรฐาน ซึ่ง กปน.แจ้งว่าจะปรับแผนการดูแลหม้อ แปลง โดยเพิ่มความถี่การตรวจสอบ จากเดิมปีละ ๑ ครั้ง เป็นทุก ๖ เดือน ขณะเดียวกันจะบูรณาการตรวจสอบหม้อแปลงเก่าทั้งหมด โดยขอความร่วมมือ ประชาชนหากพบเห็นหม้อแปลงมีน้ำมันไหล เสียงดัง เกิดควัน ให้แจ้งสาย ด่วน MEA ๑๑๓๐ หรือแจ้งผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Foudou นอกจากนี้ กทม.พร้อมร่วมมือกับ กปน.ในการกำหนดจุดเสี่ยง โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยง เรื่องสายสื่อสารมีตัวฉนวนติดไฟได้ ขณะนี้เตรียมนัดหมาย กปน.และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เร่งรัดดำเนินการ สำหรับนโยบายตัด สายตายที่กำหนดให้พื้นที่เขตละ ๒๐ ก.ม. จะเริ่มนำร่องถนนเยาวราช และ ย่านสำเพ็ง ถนนราชวงศ์ เพราะสายสื่อสารเกิดความเสียหายไปแล้ว	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือหา แนวทางเฝ้าระวัง ป้องกัน การเกิดเหตุเพลิงไหม้ใน พื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ การป้องกันเหตุเพลิงไหม้ และการจัดระเบียบสาย สื่อสารในพื้นที่ถนนเยาวราช และย่านสำเพ็ง ถนนราชวงศ์
๒	ผว.กทม. ลงพื้นที่ แก้ปัญหา น้ำท่วม หลังฝนตกหนัก พร้อมรับฟัง ปัญหา แบบเรียลไทม์	matichon ch๓plus dailynews siamrath thestandard mgronline	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊ก ขณะตรวจสอบ สถานการณ์น้ำที่สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ดินแดง พร้อมด้วย รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล รผว.กทม. โดยเข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถาม ถึงสถานการณ์ต่าง ๆ เบื้องต้น ได้รับแจ้งข้อมูลว่ามีน้ำท่วมขังอย่างน้อย ๕ จุด ได้แก่ ถนนนวมินทร์, ถนนประชาสงเคราะห์, ตลาดห้วยขวาง, ลาดพร้าว ๘๙ และตลาดพรานนก เป็นต้น อย่างไรก็ตาม พื้นที่ฝั่งธนบุรี น้ำที่ท่วมขังเริ่ม ลดลง เช่น ถนนเอกชัย บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี รวมถึงถนนวิภาวดี สาเหตุเบื้องต้นเพราะเป็นพื้นที่ต่ำ หากประชาชนพบน้ำท่วมขังจุดใดขอให้ แจ้ง เพื่อเร่งแก้ไข โดยจะลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานการณ์อย่างใกล้ชิด - จากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการระบายน้ำบริเวณตลาดห้วยขวางและ	<u>ด้านบวก</u> - ตรวจสอบ ติดตาม และเร่ง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังใน สถานการณ์ฝนตกหนักใน พื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต และ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเร่งรัด แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กรณีเกิดฝนตกหนักใน พื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อ ป้องกันผลกระทบต่อ ประชาชน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			บริเวณซอยนาทอง เขตห้วยขวาง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนไม่ทิ้งขยะลงคลอง		
๓	กทม.หรือ กปน.เตรียม จัดทำ จุดน้ำดื่มฟรี ให้ ปชช.	เดลินิวส์ ข่าวสด มติชน ไทยรัฐ innnews thaipost kaosod siamrath thairath	นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังหารือกับการประปานครหลวง (กปน.) เกี่ยวกับการทำจุดน้ำดื่มให้ประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้มี ๔๐๐ จุด แต่ได้รื้อถอนไปแล้วว่า จะตั้งคณะกรรมการโดยให้ รศ.วิศณุ ทรัพย์สมพล ผว.กทม.เป็นประธาน หารือในรายละเอียด เพราะการมีจุดต้มน้ำสะอาดเป็นสิ่งสำคัญของเมือง โดย กปน.ยืนยันน้ำประปาดื่มได้ แต่การทำจุดน้ำดื่มจะต้องไม่กีดขวางทางเดิน สะอาด สะดวก เพื่อยืนยันความปลอดภัยของน้ำประปาในด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยลดจำนวนขวดน้ำพลาสติกลงได้ ขณะที่คนมีแก้วน้ำ หรือขวดน้ำส่วนตัว ก็สามารถนำมาขณะไปกดดื่มได้	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ จัดทำจุดให้บริการน้ำดื่ม สะอาดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในพื้นที่กรุงเทพฯ	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การประสานความร่วมมือ กับ กปน.ในการจัดทำจุด ให้บริการน้ำดื่มสะอาดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในพื้นที่ กรุงเทพฯ
๔	กทม.หรือ ท้องถิ่น ปัญหาจัดเก็บ ภาษีและ ตั้งข้อสังเกต พร.บ.ถอดถอนฯ ร่วมกัน	ข่าวสด มติชน siamrath mgronline newtv posttoday innews matichonweekly thebangkokinsight ryt๔ moneyandbanking	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังให้การต้อนรับนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา ในฐานะนายกสมาคม สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) พร้อมคณะว่า นายกเทศมนตรี เทศบาลนครยะลา ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงแก่เมืองยะลามากมาย ที่เห็นชัดเจนคือ การนำสายสื่อสารลงดินในเมือง นอกจากนี้ เมืองยะลา ยังมี วงออร์เคสตราเยาวชนเทศบาลนครยะลาที่มีชื่อเสียง ซึ่ง กทม.จะเชิญให้ มาร่วมเปิดการแสดงในกรุงเทพฯ เชื่อว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชน รวมทั้งในอนาคตจะลงนามในบันทึกข้อตกลงเมืองฉันทมิตรในลักษณะ Friendship City เพื่อให้ทั้งสองเมืองได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาไป พร้อมกัน รวมถึงการร่วมเป็นเมืองฉันทมิตร หรือเมืองเพื่อนกับเมืองอื่น ๆ เพื่อให้เห็นพลังของท้องถิ่นที่ชัดเจนขึ้น - นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลา กล่าวว่า ได้หารือเรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งถูกลดลงเหลือเพียงร้อยละ ๑๐ เชื่อว่าทุกท้องถิ่นรายได้หายไปกว่า ๑๙,๐๐๐ ล้านบาท และรัฐบาลยังไม่ได้ คืบกลับมาให้ และได้หารือรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการ ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่ง เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถลงชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งได้ ภายหลังการเลือกตั้ง ๖ เดือน	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือ หน่วยงานในระดับท้องถิ่น เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา เมืองอย่างเป็นรูปธรรม	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประ ชา สัม พันธ์ การ ประสานความร่วมมือกับ หน่วยงานในระดับท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางแก้ไข ปัญหาต่าง ๆ ร่วมกัน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			และจำนวนของผู้ที่ลงชื่ออาจจะไม่มากนัก ในขณะที่ไม่ครอบคลุมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร อาจเป็นปัญหาหนึ่งที่จะทำให้การทำงานลำบากขึ้น ซึ่งต้องดูในรายละเอียดและจะจัดทำเป็นข้อสังเกตและข้อหาหรือส่งไปยังสภาผู้แทนราษฎร		
๕	กทม.พร้อมทำตามคำสั่งมหาตมไทยดูและชุดลูกเสือนักเรียนในสังกัด	แนวหน้า เดลินิวส์ thairath siamrath naewna matichon tnnthailand newtv today.line.me mcot mono๒๙ naewna thebangkokinsight isranews amarintv bangkokpost kapook thainews blockdit	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวถึงการจัดหาชุดลูกเสือให้กับนักเรียนตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย (มท.) ว่า ทุกอย่างต้องไม่เป็นภาระกับประชาชน หากให้ กทม.จัดหาต้องสนับสนุนงบประมาณ ส่วนชุดนักเรียน กทม.มีสนับสนุนให้ส่วนหนึ่ง แต่ชุดลูกเสือซึ่งมีราคาสูงอาจเนื่องจากมีอุปกรณ่มาก ต้องพิจารณาถึงความจำเป็น เพราะชุดเป็นเพียงส่วนหนึ่ง สิ่งสำคัญคือ การฝึกวินัย หรือแนวความคิด อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาอีกครั้งว่าจะสามารถปรับรูปแบบได้หรือไม่ หากมีคำสั่งเป็นนโยบาย กทม.พร้อมปฏิบัติตามและต้องการงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน</p> <p>- กทม.โดยสำนักงานการศึกษา ได้สนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อชุดลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอน ชุดพละให้นักเรียนทุกคน โดยให้ผู้บริหารโรงเรียนจัดซื้อให้ตามความประสงค์ ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่จะจัดหาชุดลูกเสือให้กับนักเรียนชั้น ป.๑ ป.๔ ม.๑ และ ม.๔ ทุกปีเพราะเป็นระดับที่เริ่มต้นของแต่ละประเภทและระดับของลูกเสือและยุวกาชาด นอกจากนี้ สำนักงานการศึกษาได้จัดทำประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องการแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดของนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.โดยให้การจัดกิจกรรมลูกเสือ/ยุวกาชาดในสถานศึกษาสามารถใช้ชุดนักเรียนร่วมกับผ้าผูกคอ และหมวกได้ กรณีการฝึกอบรมเข้าค่ายสามารถแต่งชุดลำลองร่วมกับผ้าผูกคอและหมวกได้ การแต่งกายชุดลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด กำหนดให้แต่งในพิธีทางลูกเสือหรือยุวกาชาด เช่น พิธีถวายราชสดุดี หรือพิธีปฏิญาณตนสวนสนาม</p>	<u>ด้านบวก</u> - สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอน ชุดพละให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง	- สำนักงานการศึกษา และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุดลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด ชุดนอน ชุดพละให้กับนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.
๖	กทม.จับมือภาคีเครือข่ายตั้งเป้าหมายลดอุบัติเหตุ	แนวหน้า siamrath matichon naewna ch๗ innews mgronline prachachat	นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรุงเทพมหานคร (ศปถ.กทม.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการฯ ร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนส่งเสริมการมี	<u>ด้านบวก</u> - บูรณาการความร่วมมือขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่	- สำนักงานจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความ

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	ทางถนน ยกระดับ ความปลอดภัย เทียบมาตรฐาน นานาชาติ		<p>ส่วนร่วมของประชาชนว่า ที่ประชุมฯ ได้รายงานสรุปผลการประชุม ศปถ. เขต ตามข้อสั่งการในที่ประชุมฯ เมื่อวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๕ โดยให้ศึกษานโยบายของ ผว.กทม. ๙ ด้าน ๙ ดี ซึ่งมีอย่างน้อย ๒๑๖ ข้อ เน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยดี และเดินทางดี กำหนดตัวชี้วัดระดับเขตทั้ง ๕๐ เขต ลดจุดเสี่ยง เพื่อให้ทุกสำนักงานเขตให้ความสำคัญกับการแก้ไขจุดเสี่ยงในพื้นที่เขต</p> <p>- การดำเนินการ เรื่องการประเมินความปลอดภัยทางถนนตามมาตรฐานนานาชาติ (IRAP) ประกอบด้วย (๑) ภายภาพถนนปลอดภัย แก้ไขจุดเสี่ยงอันตราย เพิ่มอุปกรณ์อำนวยความสะดวก มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร ออกแบบและปรับปรุงถนนด้วยมาตรฐานนานาชาติ (๒) ยานพาหนะที่ปลอดภัย ระบบขนส่งสาธารณะ เพิ่มรูปแบบการเดินทางทางเลือก มาตรการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (๓) การจราจรและความเร็วปลอดภัย จัดลำดับขั้นตอน จัดการจราจรอัจฉริยะ จัดการความเร็วที่เหมาะสมและ (๔) ผู้ใช้รถใช้ถนนปลอดภัย ศูนย์ควบคุมเทคโนโลยีกล้องวงจรปิด ระบบเชื่อมโยงใบสั่งจราจร ศูนย์ฝึกอบรมการขับขี่ ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุทางถนน</p> <p>- ทั้งนี้ ได้มอบหมายที่ประชุมฯ ให้สำรวจทางข้าม เพื่อปรับปรุงให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยทางถนน ทำสัญญาณไฟกระพริบ ไฟส่องสว่างให้ดีขึ้น ป้องกันและลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ</p>	กรุงเทพฯ	สืบหน้าการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่กรุงเทพฯ
๗	ผว.กทม. ตรวจสอบ ปัญหาโรงขยะ สายไหม ย้ำการบริหาร สัญญา ส่วนที่เหลือ ต้องเกิด ประสิทธิภาพ สูงสุด	มติชน matichon innews newtv mgronline thestandard facebook.com/ VoiceOnlineTH facebook.com/ TheReportersTH twitter.com/VoiceTV twitter.com/RedEagle๓๗ twitter.com/exfictz	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม เขตสายไหม เพื่อติดตามระบบกำจัดขยะของ กทม.และปัญหาที่ประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นขยะและเสียงดังว่า ศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหมมีการกำจัดขยะ ๒,๐๐๐ ตัน/วัน แบ่งเป็น ๑,๐๐๐ ตัน ไปฝังกลบที่ อ. กำแพงแสน จ.นครปฐม สิ้นสุดสัญญาในปี ๒๕๖๘ และอีก ๑,๐๐๐ ตัน ไปกำจัดขยะที่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เริ่มสัญญาปี ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาในปี ๒๕๘๕ ปัญหาคือ กทม.ลงทุนทำระบบเครื่องบีบอัดขยะ (Compact) มูลค่า ๗๐๐ ล้านบาท เมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันยังใช้งานไม่ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากตู้ใสมีน้ำหนักหลายตัน ทำให้ขยะขนไปมีน้อยลง ต้นทุนขนส่งเพิ่มขึ้น ต้องพิจารณาว่าจะใช้งานระบบนี้ต่อหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามหลักความคุ้มค่า ส่วนสัญญาฝังกลบที่จะสิ้นสุดในปี ๒๕๖๘</p>	ด้านบวก - ตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขกลิ่นและเสียงรบกวนโรงกำจัดขยะของ กทม.	- สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ ความคืบหน้าการตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขกลิ่นและเสียงรบกวนโรงกำจัดขยะ สายไหม ให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ประชาชนร้องเรียนปัญหาเรื่องกลิ่นและเรื่องเสียงในช่วงกลางคืน จึงมอบหมายให้นายจ๊กกพันธ์ ผิวงาม รพว.กทม.ดูแลความเดือดร้อนของประชาชน หลังจากสิ้นสุดสัญญาแล้วจะทำเป็นเตาเผาขยะ เชื่อว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่เตาเผาสะอาดทำได้ แต่ต้องมั่นใจในคุณภาพและราคาต้องสมเหตุสมผล		
๘	ผว.กทม. ย่านโยบายน เทศกาลดูแล ความปลอดภัย ทุกโรงเรียน หลังเกิดเหตุ นักเรียนถูกจี้ ชิงทรัพย์	มติชน matichon innnews ch๗ khaosod thestandard twitter.com/Matichon Online	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวกรณีนักเรียนโรงเรียนหอวัง ถูกคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและได้สั่งการให้ พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ทปช.ของ ผว.กทม. ดูแลเรื่องนี้แล้ว นโยบายของ กทม.คือ การส่งเทศกาลไปประจำโรงเรียนทุกแห่ง ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ น. เพื่อช่วยดูแลการข้ามทางม้าลายและความปลอดภัย เพราะผู้ปกครองให้ กทม.ดูแลแล้ว ก็ต้องดูแลนักเรียน ไม่ว่าจะเรื่องยาเสพติด หรืออาชญากรรม	<u>ด้านบวก</u> - ดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพฯ	- สำนักงานการศึกษา สำนักเทคนิค สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดูแลความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน
๙	กทม.พร้อม นำพลัง Soft Power สานสัมพันธ์ ไทย-เกาหลีใต้	มติชน matichon innews banmuang prachachat mgronline opt-news	- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวหลังให้การต้อนรับ นายมุน ซึงฮยอน (H.E. Mr. Moon Seoung-hyun) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแนะนำตัวหลังเข้ารับตำแหน่งว่า ประเทศไทยและเกาหลีใต้มีความสัมพันธ์ระดับเมืองหลายด้านด้วยกัน รวมทั้งมีโครงการที่สามารถเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้หลายอย่าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งสองประเทศ โดยกรุงโซลมีความสามารถด้านการจัดการระบบคมนาคม ระบบการจัดการรถโดยสารเชื่อมโยงกับระบบรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งเห็นว่ามีประสิทธิภาพช่วยแก้ไขปัญหารถจราจรได้ นอกจากนี้ประเทศไทยยังได้เรียนรู้ประโยชน์ของโครงการคลองของเกซอน และนำบางส่วนมาประยุกต์เพื่อพัฒนาต่อยอดได้ - กทม.ยังมีความสนใจในด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายปัจจุบันคือ สิ่งแวดล้อม ทั้งปัญหาฝุ่น PM๒.๕ น้ำเสีย และการบริหารจัดการขยะ ซึ่งเกาหลีน่าจะมีประสบการณ์การจัดการที่ดี สำหรับการจราจรก็เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญ การจัดการรถโดยสารประจำทาง และการใช้ระบบ ITMF (Intelligent Traffic Management System) ซึ่งเป็นระบบควบคุมการไหลของรถในเมือง และอาจเป็นความร่วมมือของเมืองในอนาคต รวมถึง	<u>ด้านบวก</u> - ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ	- สำนักงานการต่างประเทศ และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การประสานความร่วมมือกับต่างประเทศ ในการขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาเมืองในด้านต่าง ๆ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
.			<p>การสนับสนุนด้านธุรกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>- นอกจากนี้ กทม.ได้เชิญสถานทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย มาร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ความร่วมมือระหว่างกัน และสถานทูต ๆ จะได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นของกรุงเทพฯ ด้วย รวมถึงการร่วมผลักดัน Soft Power ซึ่งเป็นพลังสำคัญมาก เนื่องจาก Soft Power ไม่มีพรมแดน จึงขอเชิญให้นำภาพยนตร์เกาหลีได้ มาร่วมฉายในเทศกาล Movie Festival ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในเดือนหน้า และเชิญชาวเกาหลีได้ซึ่งอาศัยในประเทศไทยมาร่วมแสดงในกิจกรรมดนตรีในสวนกับ กทม.เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน</p>		
๑๐	<p>ผว.กทม.แจง ค่าโดยสาร รถไฟฟ้า สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ตลอดสาย ๕๙ บาท เป็นแผน ระยะสั้น</p>	<p>ไทยรัฐ ไทยโพสต์ matichon thairath dailynews chmplus thestandard innnews chmplus kaphoon ch๗ sanook blockdit voicetv prachachat nationtv thainewsonline thansettakij kaphoon topnews thaipost kapook voicetv madamemount matichonweekly workpointtoday khaosod newtv today.line.me bangkokpost</p>	<p>- นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวกรณีก้าวโดยสารรถไฟฟ้าสายสีเขียว ส่วนต่อขยาย ราคาควรอยู่ที่ ๕๙ บาทว่า ประเด็นนี้หลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะปัญหารถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวที่ให้บริการขณะนี้ไม่ได้มีการเรียกเก็บค่าบริการ ยังเปิดให้ใช้บริการฟรี จากข้อมูลของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มีข้อเสนอมาว่า ควรจัดเก็บค่าบริการสูงสุดไม่เกิน ๕๙ บาท ดังนั้น ราคานี้ไม่ใช่แผนแก้ปัญหาระยะยาว แต่เป็นแผนระยะสั้น สำหรับตัวเลข ๕๙ บาทที่รับข้อเสนอมา กทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานการจราจรและขนส่ง (สจส.) พิจารณาข้อมูลโดยใช้สูตรการคำนวณ $๑๔+๒x$ ซึ่ง x คือ จำนวนสถานีที่นั่ง เดิมสูตรการคำนวณ $๑๔+๓x$ สำหรับนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ว่าค่าบริการรถไฟฟ้าควรอยู่ที่ ๒๕-๓๐ บาท ไม่ได้หมายความว่า นั่งจากสถานีต้นทางสุดจนถึงปลายทางสมุทรปราการเป็นราคานี้ แต่คิดจากราคาค่าโดยสารเฉลี่ยที่คนใช้บริการ เดิมคิดค่าเฉลี่ย ๘ สถานี แต่ล่าสุด สจส.คำนวณไว้เฉลี่ยอยู่ที่ ๑๑ สถานี</p> <p>- ที่ผ่านมามี กทม.ต้องจ่ายค่าเดินรถส่วนต่อขยาย คิดเป็นเงินหลายพันล้านบาท หากเป็นระยะยาวจะต้องนำเรื่องสัญญาสัมปทานเส้นทางหลักที่จะสิ้นสุดสัญญาปี ๒๕๗๒ มาพิจารณาด้วย โดยจะเร่งหารือกับบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) ในวันที่ ๓๐ มิ.ย.นี้</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- เร่งหาหรือแนวทางการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว ส่วนต่อขยาย เพื่อแบ่งเบาภาระหนี้สินค่าจ้างเดินรถตามแผนระยะสั้น และการแก้ปัญหาในระยะยาว</p>	<p>- สำนักงานการจราจรและขนส่ง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า แนวทางบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีเขียว ส่วนต่อขยายให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง</p>
๑๑	<p>กทม. เตรียมปรับ</p>	<p>มติชน matichon naewna siamrath</p>	<p>- ผศ.ทวิตา กมลเวชช รผว.กทม. กล่าวหลังร่วมประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19)</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้า</p>	<p>- สำนักงานอนามัย สำนักงานเขต</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๙	ศบค.กทม. เป็นศูนย์บริหารสาธารณสุขฉุกเฉิน หลังโควิด 19 คลี่คลาย	js๑๐๐ fm๙๑bkk posttoday mgronline innews prachachat	กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๕ ว่า สถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่ กรุงเทพฯ ได้คลี่คลายลง และพบจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันลดลงอย่างต่อเนื่อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ได้มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี ๔/๒๕๖๕ เรื่อง ยกเลิกศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริณชิต ลงวันที่ ๒๓ มิ.ย.๖๕ ในส่วนของ กทม.จะปรับศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19) กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์บริหารสาธารณสุขฉุกเฉิน เพื่อใช้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ด้านสาธารณสุขด้านต่าง ๆ ต่อไป	ระวัง ป้องกัน และควบคุม การแพร่ระบาดของโควิด 19 พร้อมเฝ้าระวังและติดตาม สถานการณ์ด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง	และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อน มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ โควิด 19 พร้อมเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ ด้านสาธารณสุขต่าง ๆ ใน พื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง
๑๒	กทม.จับมือ มติชนสร้าง วัฒนธรรม การอ่าน ปลุกฝังเด็ก และเยาวชน สู่การเรียนรู้ ตลอดชีวิต	ข่าวสด matichon khaosod prachachat innews	- นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รพว.กทม.ให้การต้อนรับ น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายปรารถ บุนปาน กรรมการผู้จัดการสายเทคโนโลยีและดิจิทัลมีเดีย และนายณฤตย์ เสกธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ในการส่งมอบหนังสือตามโครงการมอบ หนังสือและนิตยสารศิลปวัฒนธรรมให้แก่ห้องสมุดของ กทม. เพื่อให้ กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่ารู้และน่าอยู่ หนังสือที่นำมามอบ มีทั้งหนังสือสร้าง แรงบันดาลใจ เรื่องน่ารู้ของกรุงเทพฯ เช่น พระแก้วมรกต จิตรกรรมฝาผนัง วัดโพธิ์ พระพุทธรูป ประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ วรรณกรรม เยาวชน วรรณกรรมคลาสสิกระดับโลก บทเรียนหลังโรคระบาด ภาษี สิทธิ สตรี และอีกหลายเรื่องที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบัน จะช่วยกระตุ้นให้ห้องสมุด กทม. มีสีสันมากขึ้น ขณะเดียวกันจะมอบนิตยสารศิลปวัฒนธรรมให้ ห้องสมุด กทม.ทั้ง ๓๖ แห่ง ทุกเดือนเป็นเวลา ๑ ปี เชื่อว่าหนังสือจะเป็น ส่วนหนึ่งของพลังในการเปลี่ยนกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองน่ารู้และน่าอยู่สำหรับทุก คน	<u>ด้านบวก</u> - ส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ในห้องสมุดของ กทม. เพื่อให้กรุงเทพฯ เป็นเมือง น่ารู้และน่าอยู่อย่างยั่งยืน	- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวและ สำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การส่งมอบ หนังสือ ที่ได้รับ การ สนับสนุนจากภาคเอกชน แก่ห้องสมุดของ กทม. เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการ อ่านและทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองน่ารู้และน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์